

สำหรับการเผยแพร่ทันที

การปรึกษาหารือล่วงหน้าของโครงการสถานะคามจะเริ่มขึ้นหลังจากการปรึกษาหารือของโครงการหลวงพระบางเสร็จสิ้นลงในเดือนมิถุนายน

เวียงจันทน์, สปป.ลาว, 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – กำหนดการเพื่อสรุปกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางขนาดกำลังการผลิต 1,460 เมกะวัตต์ ที่ทางรัฐบาลลาวได้นำเสนอให้มีการสร้างบนแม่น้ำโขงสายประธานในจังหวัดทางตอนเหนือของหลวงพระบาง ได้เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อ้างอิงจากการประชุมของคณะกรรมการแม่น้ำโขง

จากการประชุมพิเศษของคณะกรรมการร่วม คณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC Joint Committee) จัดขึ้นเมื่อวานนี้ในเวียงจันทน์ ผ่านการประชุมทางไกล ระบุว่า การตัดสินใจนี้ ได้กระทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเพิ่มเวลาที่ประเทศสมาชิกต้องการในการพิจารณาและตกลงร่วมกันในเรื่องมาตรการที่แนะนำในการหลีกเลี่ยง ลดทอน และลดความรุนแรงของผลกระทบข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ ดังที่ได้ระบุไว้ในแถลงการณ์และแผนปฏิบัติการร่วมของคณะกรรมการร่วม

“เนื่องจากประเทศกัมพูชา ไทย และเวียดนาม อีกทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแม่น้ำโขงรายอื่น ได้ยกประเด็นที่เป็นกังวลและคำแนะนำขึ้นมา และด้วยความยินยอมจาก สปป.ลาว เราจึงตัดสินใจที่จะเลื่อนวันที่ทำการสรุปกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าของโครงการหลวงพระบาง ไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน” ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ ประธานคณะกรรมการร่วม คณะกรรมการแม่น้ำโขง ประจำปี พ.ศ. 2563 และประธานในการประชุม กล่าว

“การเลื่อนวันออกไปนี้ จะก่อให้เกิดการสรุปการปรึกษาหารือล่วงหน้าได้อย่างมีความหมายมากขึ้น โดยทำให้มั่นใจว่า เราได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมรอบด้านกับทางสปป.ลาว สำหรับการพิจารณาที่เหมาะสมในด้านผลกระทบด้านลบข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้น อันส่งผลจากเขื่อนแห่งนี้” ดร. สมเกียรติ ซึ่งเป็นเลขานุการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติของประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติม

ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว รัฐบาลลาวได้ส่ง โครงการหลวงพระบาง ซึ่งเป็นการใช้น้ำภายในลุ่มน้ำตลอดปีบนทางน้ำสายหลักของแม่น้ำโขง เพื่อเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าของคณะกรรมการแม่น้ำโขง โดยกระบวนการที่ใช้เวลาทั้งหมด 6 เดือนนี้ เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และมีกำหนดการเพื่อทำการสรุปในวันที่ 7 เมษายน แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางคณะกรรมการร่วมที่กำกับดูแล ของคณะกรรมการแม่น้ำโขง สามารถประชุมร่วมกันในวันที่ 4 มิถุนายน

เขื่อนหลวงพระบาง เป็นโครงการที่ 5 ที่ได้นำมาเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าของคณะกรรมการแม่น้ำโขง โครงการตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 25 กิโลเมตร และโครงการจะถูกพัฒนาโดยบริษัท Luang Prabang

Power จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลลาวและบริษัท PetroVietnam Power ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ปีพ.ศ. 2550

การปรึกษาหารือล่วงหน้าของโครงการสถานะคาม จะเริ่มขึ้นหลังจากการสรุปโครงการหลวงพระบางสิ้นสุดลง

คณะกรรมการร่วมกล่าวอีกด้วยว่า กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าสำหรับ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำสถานะคาม จะเกิดขึ้นหลังจากที่การปรึกษาหารือเรื่องโครงการหลวงพระบางได้ข้อสรุป ซึ่งคณะกรรมการร่วมที่กำลังดำเนินอยู่ได้ตัดสินใจเมื่อปลายปีที่แล้ว

รัฐบาลลาวได้ส่งโครงการสถานะคาม ขนาดกำลังการผลิต 684 เมกะวัตต์ สำหรับกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 หลังจากที่ส่งโครงการหลวงพระบางได้ไม่นาน แต่เนื่องจากขณะนั้นมีการปรึกษาหารือโครงการหลวงพระบางอยู่ ทางคณะกรรมการร่วมจึงตัดสินใจที่จะพิจารณาโครงการสถานะคามในเดือนมิถุนายนหรือ หลังจากการปรึกษาหารือโครงการหลวงพระบางเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้มีการพิจารณาที่สมบูรณ์มากขึ้น

เขื่อนสถานะคามเป็นโครงการที่ 6 ที่ได้นำมาเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าของคณะกรรมการแม่น้ำโขง โครงการที่นำเสนอตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียงจันทน์ประมาณ 155 กิโลเมตร และใช้เงินลงทุนประมาณ 2,073 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จะทำการพัฒนาโดยบริษัท Datang (Lao) Sanakham Hydropower ซึ่งเป็นบริษัทในสังกัดของบริษัท Datang International Power Generation จำกัด ของประเทศจีน

กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าของคณะกรรมการแม่น้ำโขง กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูล ข่าวสาร และการประเมินที่ครอบคลุมอย่างเปิดเผย สำหรับโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของชาติ ที่ก่อสร้างบนแม่น้ำโขงสายประธาน รวมถึงการตรวจประเมินอย่างเป็นอิสระโดยคณะกรรมการแม่น้ำโขงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพิจารณาและการปรับปรุงในด้านการออกแบบโครงการ การตรวจติดตามผลกระทบที่ต้องพิจารณาร่วมกัน อันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการบริหารที่ดี

กระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการในการพัฒนา กับการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม

“กระบวนการทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศที่นำเสนอโครงการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ หากไม่มีคณะกรรมการแม่น้ำโขงและกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า ก็จะก่อให้เกิดโครงการบนแม่น้ำโขงสายประธานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนแดนที่มีนัยสำคัญ ที่สร้างขึ้นโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ครอบคลุม หรือได้รับการทบทวนพิจารณาจากสาธารณะ” ดร. An Pich Hatda ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง กล่าวในที่ประชุม

ข้อมูลสำหรับบรรณาธิการ:

คณะกรรมการแม่น้ำโขง เป็นองค์การร่วมมือระหว่างรัฐบาล สำหรับการเจรจาและความร่วมมือระดับภูมิภาคในกลุ่มน้ำโขงตอนล่าง โดยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 ภายใต้อความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ระหว่างประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม องค์การทำหน้าที่เป็นช่องทางการทูตเรื่องน้ำและเป็นศูนย์กลางความรู้ทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค

-จบ-

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Mr. Sopheak Meas, Communication Officer for Press

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง

อีเมล: sopheak@mrcmekong.org

โทรศัพท์: +856-20-77779168

###